

DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CÁC NGHỊ ĐỊNH

Thực hiện theo yêu cầu của Chính phủ về việc bổ sung xây dựng pháp luật, cũng như yêu cầu thực tế đặt ra trong công tác triển khai thực hiện các báo cáo tình hình kinh tế xã hội... Sáng ngày 17/10/2023, Tổng cục Thống kê đã tổ chức Hội thảo xin ý kiến về Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ. Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương chủ trì Hội thảo.



Tham dự Hội thảo có các Phó Tổng cục trưởng: Lê Trung Hiếu, Nguyễn Thanh Dương, Nguyễn Trung Tiến cùng đại diện lãnh đạo, chuyên viên các đơn vị TCTK. Hội thảo được kết nối trực tuyến với 63 điểm cầu tại các Cục thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Phát biểu khai mạc, Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương cho biết, việc thực hiện thu thập số liệu thống kê hiện nay còn một số khó khăn, bất cập ảnh hưởng công tác thực hiện các báo cáo về tình hình kinh tế-xã hội hàng tháng, hàng quý, hàng năm cũng như ảnh hưởng đến việc tính toán các chỉ tiêu thống kê nhằm phục vụ cho các phiên họp thường kỳ của Chính phủ. Vì vậy, việc thống nhất các chỉ tiêu thống kê, các báo cáo về tình hình kinh tế-xã hội cũng như đưa ra mốc thời gian công bố cụ thể và khả thi... Sự phối hợp từ các Bộ, ngành có liên quan cũng như UBND tại địa phương là điều rất cần thiết.

Tại Hội thảo, Đại diện Vụ Phương pháp chế độ và Quản lý chất lượng thống kê đã trình bày trọng tâm về

những nội dung sửa đổi, bổ sung đối với Nghị định số 94/2016/NĐ-CP và số 94/2022/NĐ-CP.

Kết luận Hội thảo, Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến đóng góp đáng giá của các đại biểu tham dự. Qua đó, Tổng cục trưởng đề nghị Vụ Phương pháp chế độ và Quản lý chất lượng thống kê tiếp tục tiến hành rà soát và phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan để thống nhất về thời gian gửi biểu mẫu báo cáo và công bố chỉ tiêu kinh tế-xã hội. Chuẩn bị tốt công tác tuyên truyền cho các nội dung sửa đổi để đạt được sự đồng thuận từ các bộ, ngành; sở, ban, ngành địa phương. Phối hợp chặt chẽ với Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin thống kê để sớm hoàn thiện Dự thảo sửa đổi bổ sung các Nghị định số 94./.

Nguồn: <http://vienthongke.vn/>

Triển khai thực hiện Nghị định mới của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

Chiều ngày 16/10/2023, TCTK đã diễn ra Hội nghị triển khai thực hiện Nghị định mới của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (CBCCVC). Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương tham dự và chủ trì Hội nghị.

Theo đó, Nghị định 48/2023/NĐ-CP đã bổ sung thêm 2 nguyên tắc trong đánh giá, xếp loại chất lượng. Cụ thể, đối với CBCCVC bị xử lý kỷ luật đảng hoặc kỷ luật hành chính trong năm đánh giá thì xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ.



Trường hợp hành vi vi phạm chưa có quyết định xử lý kỷ luật của cấp có thẩm quyền nhưng đã được dùng làm căn cứ để đánh giá, xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ trong năm đánh giá thì quyết định xử lý kỷ luật ban hành sau năm đánh giá đối với hành vi vi phạm đó (nếu có) không được tính để đánh giá, xếp loại chất lượng ở năm có quyết định xử lý kỷ luật.

Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức là đảng viên, đã bị xử lý kỷ luật đảng và kỷ luật hành chính về cùng một hành vi vi phạm nhưng quyết định kỷ luật đảng và quyết định kỷ luật hành chính không có hiệu lực trong cùng năm đánh giá thì chỉ tính là căn cứ xếp loại chất lượng ở một năm đánh giá.

Ngoài ra, tỷ lệ CBCCVV xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” trong tổng số cán bộ, công chức, viên chức tại cùng cơ quan, tổ chức, đơn vị và đối với từng nhóm đối tượng có nhiệm vụ tương đồng không quá tỉ lệ đảng viên được xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” theo quy định của Đảng.

Đối với trường hợp cơ quan, tổ chức, đơn vị có thành tích xuất sắc, nổi trội, hoàn thành vượt kế hoạch các công việc được giao, hoàn thành tốt các công việc đột xuất có

đề xuất hoặc tổ chức thực hiện đổi mới sáng tạo, tạo sự chuyển biến tích cực, mang lại giá trị, hiệu quả thiết thực thì cấp có thẩm quyền quyết định tỷ lệ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phù hợp với thực tế, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của CBCCVV.

Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 23 về việc Tổ chức thực hiện: “Căn cứ quy định của cơ quan có thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức, viên chức về đánh giá, xếp loại chất lượng, cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng CBCCVV ban hành Quy chế đánh giá phù hợp với đặc thù của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình. Nội dung Quy chế phải xác định rõ sản phẩm cụ thể gắn với từng vị trí việc làm, tiêu chí đánh giá chất lượng, hiệu quả, thời điểm đánh giá theo quý, tháng hoặc tuần (nếu có).”

Thời gian diễn ra Hội nghị, các đại biểu tham dự đã dành toàn bộ thời gian để xem xét, trao đổi nhằm thống nhất tỷ lệ đơn vị nhận khen thưởng theo quy định của Nghị định 48/2003/NĐ-CP. Từ đó, Vụ Tổ chức cán bộ làm căn cứ đưa ra hướng dẫn thực hiện đánh giá, xếp loại công chức, viên chức và người lao động./

Nguồn: <http://vienthongke.vn/>

Họp báo công bố số liệu Kinh tế-Xã hội quý III và 9 tháng năm 2023

Sáng ngày 29/9/2023, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê (TCTK) tổ chức họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế – xã hội quý III và 9 tháng năm 2023. Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương chủ trì buổi họp báo.

Tham dự trực tiếp tại buổi họp báo có các Phó Tổng cục trưởng: Nguyễn Thanh Dương, Nguyễn Trung Tiến, Lê Trung Hiếu; đại diện lãnh đạo và chuyên viên các đơn vị thuộc TCTK; các cơ quan báo chí, truyền thông. Họp báo được kết nối trực tuyến với 63 điểm cầu tại các Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.



Phát biểu tại họp báo, Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương cho biết, trước những khó khăn cùng những thách thức chung của thế giới và khu vực, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chủ động, quyết liệt, sát sao chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương triển khai nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô và các cân đối lớn của nền kinh tế. Các giải pháp đã được tích cực thực hiện như: Giảm mặt bằng lãi suất cho vay, ổn định thị trường ngoại hối; thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công; triển khai các gói tín dụng hỗ trợ các ngành, lĩnh vực; miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, tiền sử dụng đất, hỗ trợ doanh nghiệp; nâng thời hạn visa điện tử cho khách du lịch; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của thị trường trái phiếu doanh nghiệp, bất động sản; công tác an sinh xã hội được quan tâm kịp thời, thiết thực. Do đó, xu hướng tích cực hơn tiếp tục được duy trì và ngày càng rõ nét trong nhiều ngành và lĩnh vực...

Sau phần báo cáo, Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương cùng đại diện lãnh đạo các Vụ chuyên môn của TCTK đã có thời gian trả lời những câu hỏi của phóng viên liên quan đến tình hình kinh tế – xã hội quý III và 9 tháng đầu năm 2023 một cách thỏa đáng.

Nguồn: <http://vienthongke.vn/>

Tổng cục Thống kê tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Azerbaijan tại Việt Nam

Sáng ngày 13/9/2023, tại Hà Nội, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê (TCTK) Nguyễn Thị Hương cùng các Phó Tổng cục trưởng: Nguyễn Thanh Dương, Nguyễn Trung Tiến và lãnh đạo một số đơn vị thuộc cơ quan TCTK đã tiếp đón ông Shovgi Mehdizada, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Azerbaijan tại Việt Nam. Mục đích nhằm tìm hiểu về cơ cấu tổ chức và hoạt động của TCTK, đầu mối liên hệ để kết nối với Cơ quan Thống kê nhà nước của Azerbaijan.

Tại buổi tiếp đón, Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương bày tỏ vui mừng đón tiếp ngài Đại sứ Shovgi Mehdizada đến thăm TCTK Việt Nam, điều này thể hiện sự quan tâm của Đại sứ nói riêng và Chính phủ nước Cộng hòa Azerbaijan nói chung đến định hướng đối ngoại trong quan hệ hợp tác giữa hai nước, hai Chính phủ, trong đó có lĩnh vực thống kê.

Với nền tảng mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam và Azerbaijan, Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương mong muốn Ngài Đại sứ sẽ là

cầu nối mở rộng quan hệ hợp tác song phương giữa TCTK Việt Nam và Cơ quan Thống kê Azerbaijan. Qua đó, tạo cơ hội cho hai cơ quan cùng trao đổi, hỗ trợ và tận dụng các thế mạnh của nhau để cùng phát triển, hướng tới xây dựng một cộng đồng thống kê vững mạnh, cung cấp số liệu thống kê kịp thời, chất lượng cao, đáp ứng tốt hơn nữa nhu cầu số liệu ngày càng tăng của các nhà hoạch định chính sách và người dùng tin.



Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương nhấn mạnh, Tổng cục Thống kê sẵn sàng chào đón Chủ tịch Ủy ban Thống kê Azerbaijan tại Việt Nam và tại cơ quan TCTK Việt Nam. Bộ phận chuyên trách của cơ quan thống kê 2 nước sẽ làm việc để chuẩn bị cho sự hợp tác hiệu quả của Việt Nam và Azerbaijan trong thời gian tới.

Nguồn: <http://vienthongke.vn/>

Phương pháp tính giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản

Nhằm lấy ý kiến về việc cải tiến phương pháp tính giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản, chiều ngày 13/9/2023, Tổng cục Thống kê (TCTK) tổ chức Hội thảo với sự tham dự của các Phó Tổng cục trưởng TCTK: Nguyễn Thanh Dương và Lê Trung Hiếu, đồng chủ trì Hội thảo. Tham dự Hội thảo, có đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; đại diện lãnh đạo, chuyên viên một số đơn vị liên quan thuộc TCTK.



Phát biểu khai mạc Hội thảo, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Thanh Dương cho biết, hiện nay phương pháp tính giá trị sản xuất (GTSX) ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản theo phương pháp sản xuất, sử dụng bảng giá cố định 2010 đã dẫn bộc lộ những vấn đề. Xuất phát từ nhu cầu của các ngành quản lý, đồng thời nhằm thống nhất phương pháp tính GTSX của các ngành kinh tế quốc dân theo yêu cầu Thông tư số 13/2019/TT-BKHĐT ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, quy định năm 2020 làm năm gốc để tính các chỉ tiêu theo giá so sánh. Từ năm 2020, Vụ Thống kê Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản (TCTK) đã tiến hành nghiên cứu và tính toán thử nghiệm GTSX nông, lâm nghiệp và thủy sản theo giá bình quân năm hiện hành. Trên cơ sở báo cáo hiện trạng và đề xuất cải tiến phương pháp tính giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản của Vụ Thống kê

Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản, TCTK tổ chức Hội thảo lần này nhằm lấy ý kiến các đại biểu về việc cải tiến phương pháp tính GTSX nông, lâm nghiệp và thủy sản.

các đại biểu tham dự đã được lắng nghe đại diện Lãnh đạo Vụ Thống kê Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản trình bày báo cáo về hiện trạng và đề xuất cải tiến phương pháp tính giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản.

Qua nghiên cứu kinh nghiệm một số quốc gia, Vụ Thống kê Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản đã tính toán thử nghiệm GTSX nông, lâm nghiệp và thủy sản theo phương pháp giá bình quân năm hiện hành và đã đạt được một số kết quả, đồng thời xác định được các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả tính toán cũng như vẫn còn một số vấn đề còn vướng mắc.

Nguồn: <http://vienthongke.vn/>

Đề xuất phương pháp đo lường và công bố kết quả tính thử nghiệm kinh tế số

Tổng cục Thống kê (TCTK) tổ chức Hội thảo “Đề xuất phương pháp đo lường kinh tế số ở Việt Nam” vào ngày 12 tháng 9 năm 2023. Hội thảo nhằm mục đích chia sẻ các phương pháp hiện đại để đo lường và kết quả tính thử nghiệm kinh tế số, từ đó đóng góp vào quá trình phát triển kinh tế số của đất nước. Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương tham dự và chủ trì Hội thảo.

Tham dự Hội thảo trực tiếp về phía TCTK có các Phó Tổng cục trưởng: Nguyễn Trung Tiến, Lê Trung Hiếu; đại diện lãnh đạo và chuyên viên các đơn vị thuộc TCTK; đại diện lãnh đạo, chuyên viên một số bộ, ban, ngành ở Trung ương; đại diện một số tổ chức quốc tế: Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), Ngân hàng thế giới (WB) và Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB); đại diện trường Đại học Kinh tế quốc dân, Viện nghiên cứu; các chuyên gia thống kê trong nước; và

➤➤➤ TIN VẤN

một số cơ quan thông tấn báo chí tại Hà Nội. Hội thảo cũng được kết nối trực tuyến với UBND, Cục Thống kê các tỉnh, thành phố trong cả nước.



Phát biểu khai mạc Hội thảo, Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương cho biết, trong bối cảnh phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, công nghệ và đổi mới sáng tạo sẽ đóng góp nhiều hơn vào quá trình chuyển đổi mô hình tăng trưởng; công nghệ thông tin ngày càng được ứng dụng trong mọi lĩnh vực, ngành nghề và mọi mặt của đời sống.

Tại Hội thảo, đại diện lãnh đạo Vụ Hệ thống Tài khoản quốc gia (TCTK) đã trình bày Đề xuất phương pháp đo lường Kinh tế số ở Việt Nam.

Kết luận tại Hội thảo, Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương đánh giá cao công tác chuẩn bị của Vụ Hệ thống Tài khoản quốc gia (TCTK) cũng như những ý kiến đóng góp của các đại biểu, chuyên gia trong nước và quốc tế về phương pháp đo lường kinh tế số cùng với mong muốn tiếp tục nhận được các ý kiến đóng góp. Tổng cục trưởng đề nghị Vụ Hệ thống Tài khoản quốc gia tiếp tục rà soát, tổng hợp để từng bước hoàn thiện nội dung đề xuất phương pháp đo lường chỉ tiêu kinh tế số đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao; rà soát nguồn thông tin để hoàn thiện kết quả tính thử nghiệm đóng góp của kinh tế số vào tăng trưởng của đất nước./.

Nguồn: <http://vienthongke.vn/>

Tham vấn khái niệm và nội dung việc làm trên nền tảng số

Chiều ngày 12/9/2023, tại trụ sở cơ quan Tổng cục Thống kê (TCTK) đã diễn ra hội thảo “tham vấn khái niệm và nội dung việc làm trên nền tảng số”. Phó Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Trung Tiến và Ông Tite Habiyakare – Chuyên gia thống kê khu vực của Tổ chức lao động quốc tế (ILO) đồng chủ trì Hội thảo.

Tham dự Hội thảo có các đại diện đến từ Tổ chức lao động quốc tế (ILO): Bà Ingrid Christensen - Giám đốc ILO Việt Nam, Ông Phú Huỳnh - Chuyên gia thống kê; đại diện lãnh đạo, chuyên viên của các bộ, ban, ngành trung ương; lãnh đạo, chuyên viên của các cơ quan TCTK tham dự bằng hình thức trực tiếp. Hội thảo được kết nối trực tuyến với cơ quan ILO tại Thụy sỹ.

Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Trung Tiến cho biết, số lao động trên các nền tảng lao động hiện tại đã tăng gấp 5 lần trên toàn thế giới trong thập kỷ vừa qua, các nền tảng lao động giúp tăng cơ hội cho người lao động bao gồm cả phụ nữ, thanh niên, người khuyết tật... những người thiệt thòi trong thị trường lao động truyền thống. Tuy nhiên, đó cũng là thách thức đổi mới nhằm thu hút những người lao động nói chung. Tháng 12/2022, vấn đề việc làm trên nền tảng số đã được thảo luận tại Việt Nam trong cuộc họp giữa các cơ quan trong nước cho thấy nhu cầu mạnh mẽ cần có một khái niệm cho việc tham gia trên nền tảng số để thuận lợi cho việc đo lường quy mô người lao động.

Hội thảo lần này là cơ hội để thống kê Việt Nam và các bộ, ngành làm việc, chia sẻ các kinh nghiệm với các chuyên gia trong và ngoài nước. Theo đó, gia tăng thêm năng lực để tìm ra các nguồn thông tin, tiến hành thu thập, tổng hợp, tính toán một cách tốt nhất các chỉ tiêu liên quan về lao động trên nền tảng số tại Việt Nam. Để lao động trên nền tảng số không còn là khoảng trống mà trở thành nguồn thông tin đầy đủ và kịp thời để người dùng tin trong nước và nước ngoài sử dụng./.

Nguồn: <http://vienthongke.vn/>